

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ ๒- ๔ กันยายน ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐

๑. “ศาลนัดไต่สวนคดีชัชฎุมิ ป่าแส” จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
๒. “ฎีกาได้ถั่วรับรอง” จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน แนวหน้า
๓. ภาพข่าว “รุ่นที่ ๕” จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า
๔. “ศาลสั่งกคป.ชดใช้ 95 ล. ล้อมปตท.” จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด
๕. “ชายหมกถอนฟ้องตง.หมิ่น” จากหนังสือพิมพ์มติชน ข่าวสด แนวหน้า สยามรัฐ
๖. คอลัมน์เหยี่ยวกลาหม “พิมพ์นิยม อุดม เฟื่องฟุ้ง” จากหนังสือพิมพ์มติชน

ฉบับวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐

๑. “เปิดคำพิพากษาศาลฎีกา ยกฟ้องอภิสิทธิ์ - สุเทพ” จากหนังสือพิมพ์มติชน
๒. คอลัมน์กฎหมายวาไรตี้ “การส่งผู้ร้ายข้ามแดน” จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
๓. สัมภาษณ์พิเศษ “วิชา : จำนำข้าว - จีทูจี กระบวนการมีข้อบกพร่อง” จากหนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ

๔. “อช.ลั่นแพ้ไม่ได้ คดีเกาะปอดะ” จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ฉบับวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

๑. ภาพข่าว “ปาฐกถาพิเศษ” จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
๒. “ศาลเสียงแตก - ปมสัดส่วน ก.ต.” จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์

MIC	MATCHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ไทยโพสต์	
Date :	Page : 5 พ.ศ. 2560	No :

ศาลนัดไต่สวนคดี 'ชัยภูมิ ป่าแส'

เชียงใหม่ ๓ 4 ก.ย. ศาลจังหวัดเชียงใหม่นัดไต่สวนการตายของ "อะเบ-ชัยภูมิ" สองชาวชาติพันธุ์ ที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิต ครอบครัวเชื่อถูกฆาตกรรม ชีพยานยืนยันไร้อาวุธก่อนตาย

3 เมื่อวันศุกร์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลจังหวัดเชียงใหม่นัดไต่สวนกรณีที่น่าายอะเบ แซ่หมู่ (ชาติพันธุ์ลีซู) และนายชัยภูมิ ป่าแส (ชาติพันธุ์ลาหู่) ถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิต ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 พันโท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งประจำอยู่ที่ด่านตรวจบ้านรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ใช้อาวุธปืนยิงนายอะเบจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยอ้างว่านายอะเบจะขว้างอาวุธระเบิดใส่เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องยิง ถือเป็นกรป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย และกล่าวหาว่านายอะเบมียาเสพติดประเภทเฮโรอีน

2. หลอดซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพาย เหตุเกิดบริเวณถนนระหว่างบ้านรินหลวง-บ้านป่าบงงามลีซอ ซึ่งอยู่เลยด่านตรวจบ้านรินหลวงไม่กี่กิโล

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม เจ้าหน้าที่ทหารอีกชุดหนึ่งซึ่งประจำอยู่ที่ด่านบ้านรินหลวง ใช้อาวุธปืนยิงนายชัยภูมิจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารได้ขอเข้าตรวจค้นรถยนต์นายชัยภูมิ และพบยาเสพติดประเภทยาบ้าเป็นจำนวนมาก บรรจุซองพลาสติกซุกซ่อนอยู่ภายในบริเวณส่วนกรองอากาศของรถ ต่อมานายชัยภูมิได้ทำการขัดขืนต่อสู้เจ้าหน้าที่ พร้อมที่จะใช้อาวุธระเบิดที่นายชัยภูมิมีไว้ในครอบครองขว้างใส่ เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องยิงนายชัยภูมิ เหตุเกิดบริเวณจุดตรวจด่านบ้านรินหลวง ทั้งนี้ นายชัยภูมิเป็นเยาวชนนักกิจกรรมทางสังคม และอยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ได้ยื่นคำร้องชั้นศาล

พลิกศพ (ไต่สวนการตาย) ทั้งสองกรณีต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเหตุแห่งการตายของนายอะเบและนายชัยภูมินั้น เจ้าหน้าที่ทหารอ้างว่าได้กระทำในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ จึงต้องมีการดำเนินการไต่สวนเพื่อให้ทราบว่า ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน อย่างไร และทราบถึงเหตุและพฤติการณ์แห่งการตาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเป็นคดีหมายเลขดำที่ ข.18/2560 และคดีหมายเลขคำที่ ข.19/2560 ตามลำดับ ศาลกำหนดนัดไต่สวนทั้งสองคดีในวันที่ 4 กันยายน 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้านบิดามารดาของนายอะเบและนายชัยภูมียังคงจิตใจในเหตุและพฤติการณ์แห่งการตายของบุตรชาย จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากองค์กรสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้แต่งตั้งทนายความจาก 3 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น เป็นทนายความให้ญาติผู้ตายทั้งสองคดี เพื่อซักถามพยานของพนักงานอัยการ และนำสืบพยานอื่นๆ เพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริง


ทั้งนี้ บิดามารดาของผู้ตายทั้งสองเชื่อว่าบุตรชายถูกฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่ทหารกระทำเกินสมควรแก่เหตุ และเป็นที่ยสงสัยอย่างยิ่งว่าทั้งสองกรณีเกิดเหตุในระยะเวลาห่างกัน 1 เดือน ปรากฏระเบิดชนิดเดียวกันอยู่กับศพผู้ตาย ซึ่งขัดแย้งกับพยานบุคคลและหลักฐานอื่นๆ ที่รู้เห็นเหตุการณ์ว่าทั้งสองคนก่อนตายไม่มีอาวุธใดๆ ซึ่งญาติจะได้นำสืบให้ปรากฏความจริงในศาลต่อไป

MIC	MATIC HON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ	
Date : - 2 ก.ย. 2560	Page : 15	No :

ฎีกาโต้ถำรรับรอง : กรณีศาลอาญาคดี
 ทุจริตและประพฤตมิชอบกลางพิพำคษาอื่นจำคุก
 นายสรยุทธ สุทัศน์ะจินดา อดีตนักเล่ำขำวชื่อดัง
 เจ้าของบริษัท 'ไร่ส้ม' จำกัฒ ตุจริตเงินค้ำโฆษณำ
 อสมท. 138 ล้านบำท ให้อำคุก 13 ปี 4 เดือน
 ส่งตัวเข้ำเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ล่ำสุดส่ำย
 วันที่ 1 ก.ย. นายมนต์อนันต์ เรืองจริต ทนายควำม
 นายสรยุทธ กล่ำวภำยหลังเข้ำเยี่ยมว่ำ นายสรยุทธ
 ไม้ได้เร่งรัดเรื่องกำรประกันตัวเริ่มปรับตัวได้แต่เน้น
 ให้อำฎีกาคดีมำกกว่ำ และเป็นห้วงแม่ที่รักษำตัว
 อยู๋ที่โรงพยาบาล ดำนนายสืบพงษ์ศรีพงษ์กุล โฆษก
 ศาลยุติธรรมกล่ำวว่ำคดีนี้ห้ามฎีกำในปัญหำข้อเท็จจริง
 แต่ในข้อกฎหมายจำเลยยังฎีกำได้ไม่มีปัญหา หำกมี
 ผู้พิพำคษำที่พิจารณา หรือ อสส.รับรองฎีกำ.



วันที่ ๕ : วิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี
 นำคณะนักเรียนจากภาคใต้ ที่เข้าร่วม
 “โครงการค่ายเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน”
 ชั้นชมวิทวทศัน 360 องศา ของ
 กรุงเทพฯ บนหาดฟ้าพื้นหมุน ชั้น
 84 และรับประทานอาหาร ที่ โรงแรม
 ไบฮกสกาย โดยมี พันธุ์เลิศ ไบฮก
 ประธานกลุ่มไบฮก, เสรี สุวรรณภานนท์,
 ภูติ สุเสาร์จ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำ
 กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 คดีชำนาญพิเศษ และ สุริยัณฑ์ หงษ์วิไล
 ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย
 ผู้พิพากษาศาลฎีกา ร่วมต้อนรับ

		Subject Heading :	
Source : ข่าวสด			
Date : 2 ก.ย. 2560	Page : 10	No: 60303967	

ศาลสั่งกบ.พท.ให้ 95ล.-ล้อมพท.


วันที่ 1 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลแพ่ง อ.รัชดาภิเษก ว่า เมื่อวันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาคดีที่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายอิทธิบูรณ์ อ้นวงษา, นายทศพล แก้วทิมา, นายระวี มาศมนาด และนายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ กลุ่มแกนนำกองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทย (กคป.) เป็นจำเลยที่ 1-4 ฐานกระทำความผิด เรียกค่าเสียหายจากกรณีเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 57 จำเลยทั้งสี่ร่วมกันนำผู้ชุมนุมบุกกรุกบริเวณพื้นที่ของอาคารเอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากพื้นที่ของอาคารสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ปตท. โจทก์

โดยกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าครอบครองพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 57 ต่อเนื่องตลอดมา ทำให้โจทก์ไม่สามารถเข้าใช้อาคารและพื้นที่ทั้งหมดในสำนักงานใหญ่ได้ เป็นเหตุให้ต้องปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายและขาดรายได้จากการประกอบกิจการ จึงขอให้ร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 15,920,737.54 บาท และชดใช้เงินค่าขาดรายได้วันละ 123,160.83 บาท กับชดใช้เงินต้นทุนที่เพิ่มขึ้นวันละ 280,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสี่หยุดทำการละเมิด

ศาลแพ่งพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสี่และผู้ชุมนุมเป็นผลให้พนักงานของโจทก์และประชาชนไม่สามารถหรือไม่สะดวกในการเข้าใช้อาคาร และพื้นที่ทั้งหมดของโจทก์เพื่อประกอบการงานตามปกติของโจทก์ได้ จึงเป็นการใช้สิทธิที่มีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ เป็นการรบกวนการครอบครองอาคารสำนักงานของโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย การชุมนุมของจำเลยทั้งสี่และผู้ชุมนุมจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 421 ที่บัญญัติว่า "การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลนั้นท่านว่ายอมเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย" ดังนั้นการกระทำของจำเลยทั้งสี่จึงเป็นการร่วมกันกระทำความผิดต่อโจทก์ ศาลแพ่งจึงพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นแกนนำ กคป. ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 9,714,480 บาท

สำหรับคดีแพ่งนี้เป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ซึ่งตามกฎหมายคู่ความยังสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา

อย่างไรก็ดีคดีนี้นับเป็นจำนวนที่ 2 แล้วที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้แกนนำ กคป.ชดใช้ค่าเสียหายจากการชุมนุมปิดล้อมและเข้าไปในอาคารกระทรวงพลังงาน โดยเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 60 ที่ผ่านมา ศาลแพ่งมีคำพิพากษาคดีที่ บริษัท เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ศาลสั่งให้ร่วมกันชดใช้เป็นเงินทั้งสิ้น 95,923,547.84 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องที่ 12 มี.ค. 57 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

		Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date :	2 ก.ย. 2560	Page : 9
		No: 60304014

‘ชายหมู’ถอนฟ้องสตง.หมิ่น

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ห้องโถงเกลี้ยข้อพิพาท ชั้น 7 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คดีที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีตผู้ว่าฯกทม. เป็นโจทก์ฟ้องนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาท กรณีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 จำเลยได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เกี่ยวกับโครงการประดับตกแต่งไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งกทม.จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558-31 มกราคม 2559 ว่า คตง.กล่าวหาทำนองโครงการไฟประดับมูลค่า 39,500,000 บาท ไม่สุจริต ชั่วราคา ซึ่งล้วนเป็นความเท็จ

ทั้งนี้ นายสุภัทร์ สุทธิมนัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา มอบหมายให้นายวิรัช ปิยะนราทร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา โกล่เกลี่ยคู่ความทั้ง 2 ฝ่าย นาน 2 ชั่วโมง และคู่ความสามารถตกลงกันได้และไม่ติดใจเอาความกัน พร้อมขอแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ต่อมา 11.30 น. มีการแถลงข่าว และนายสุภัทร์ร่วมฟังการแถลงด้วย โดยนายพิศิษฐ์แถลงว่า การแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 พาดพิงใส่ร้าย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์นั้น ขอชี้แจงว่า ข้อเท็จจริงที่เสนอไปอาจไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนไปบ้าง โดยข้อเท็จจริงว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นของ สตง.เท่านั้น ยังต้องส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

“ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์เป็นที่ยอมรับของประชาชน หากการนำเสนอความเห็นของ สตง.และ คตง.จะทำให้ผู้ได้พบเห็นข้อความดังกล่าวเข้าใจ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ไปในทางที่ไม่ถูกต้องขอแสดงความเสียใจ มา ณ ที่นี้” นายพิศิษฐ์กล่าว

จากนั้นนายพิศิษฐ์ได้ยกมือไหว้ขอโทษ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ และให้ว่านายสุภัทร์ ขอขอบคุณศาลอาญาที่ช่วยไกล่เกลี่ยจนสำเร็จ

ทั้งนี้ ศาลบันทึกเป็นรายงานกระบวนการพิจารณา คู่ความทั้ง 2 ฝ่ายเจรจาตกลงกันโดยดี โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์แถลงไม่ติดใจเอาความ และขอถอนฟ้องคดี จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

Source : มติชน

Date : 2 ก.ย. 2560

Page : 9

No: 60304015



เหยี่ยวกลาม

พิมพ์นิยม 'อุดม เฟื่องฟุ้ง'

น่าจะต้องฟัง หรือต้องอ่านกันอย่างละเอียดด้วยความละเอียดถี่ถ้วน บทสัมภาษณ์ "อุดม เฟื่องฟุ้ง" อดีตรองประธานศาลฎีกา ที่คุณเอกรัฐ ตะเคียนนุช สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม และ "มติชน" ถอดความตัดตอนเนื้อหาบางส่วนมาตีพิมพ์ในฉบับวันที่ 31 สิงหาคม

เมื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่เดินทางไปฟังคำพิพากษาในคดีปล่อยปลະละลายให้มีการทุจริตจำนำข้าว หลายคนหลายฝ่ายอภิปรายกันไปอย่างกว้างขวาง บ้างก็ด้วยความเข้าใจ บ้างไม่เข้าใจ บ้างก็รัก บ้างก็ชัง บางคนเลยเถิดเมามันถึงขั้นลวนลามด้วยสำนวนคำพวนเข้าข่ายลวงละเมิดศุภคามทางเพศ

"อุดม เฟื่องฟุ้ง" ผู้ครบเครื่องแม่นยำ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งตัวตรงฟันธงเพื่อให้ความรู้โดยเมตตาแก่ผู้ติดตาม จมปลักอยู่ในความรักความซึ้งความพอใจความไม่พอใจทั้งหลายว่า สังคมไทยจะคิดอย่างไรก็ว่าไป แต่โลกทั้งโลกมีมาตรฐานเดียว และมีมาตรฐานเท่ากันหมด สำหรับ "การส่งผู้ร้ายข้ามแดน"

นั่นคือ ถ้าการกระทำนั้นของผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลย ได้กระทำลงใน

ขณะปฏิบัติหน้าที่ทางการเมือง ถึงคนในประเทศจะมองว่าเป็นคดีอาญา แต่ทุกประเทศในทุกทวีปถือเป็น "คดีการเมือง" ทั้งหมด

เพราะการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจ การส่งตัว "ผู้ทั้งหมดอำนาจ" ไปให้ "ผู้ที่กำลังมีอำนาจ" ไม่มีประเทศไหนในโลกยอม

ยิ่งถ้าเป็นอำนาจอยู่ในมือของคนที่มาจาก "วิธีพิเศษ" ยิ่งไม่มีใครยอมส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้

หลักการนี้คือศีลธรรมของโลก!

กล่าวอย่างรวบรัดก็คือ ฝ่ายบริหารจะเอ๊กชั่นโหดโผนอย่างไรก็แสดงกันไป แต่การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นงานของ "กระบวนการยุติธรรม" และสิ้นสุดที่ "ศาลอุทธรณ์"

"อุดม เฟื่องฟุ้ง" ฝากอีกข้อให้จับตาคือ อันตรายจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า "นักกฎหมายสายปิศาจ" พวกนี้กำลังผลักดันส่งเสริมให้ละเมิด "หลักคุณธรรมสากล" ด้วยการเอากฎหมายใหม่ไปบังคับใช้ย้อนหลังในทางที่ "เป็นโทษ" แก่ผู้ถูกกล่าวหา "นักกฎหมายสายปิศาจมีอยู่เยอะ ต้องหาหมอมือมาจับด้วงน้ำให้ได้"

(ไม่เช่นนั้นสังคมไทยคงไม่ปลอดภัย) !?!!